
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่ 6/2562 

วันพฤหัสบดีที ่26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครตรัง 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิชิต  วิโนทัย  นายกเทศมนตรีนครตรัง 
2. นาย สาโรช  คงนคร  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
3. นายวีร์รัศมิ์  เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
4. นายวัลลภ  ช่วยบ ารุง ปลัดเทศบาล     
5. นางสาวน  าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล    
6. นายตรีเนตร  เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล 
7. นายสมชาย  ชิดเชื อ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
8. นายสมพงษ์  นิลประยูร ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
9. นายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  
10. นางสุมาลี  ตาแหลม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
11. นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ร.ต.อ.จ ารูญ  ทองข าดี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2. นายนิคม  จันพุ่ม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง   
3. นายก าธร  ไตรบุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)  
4. นายจรวย  บุญล้อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  
5. นางปัญจมน  ชุมคช  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)  
6. นายโชติวรรธน ์ มุสิกะชะนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  
7. นางธันยากร  แพกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)  
8. นายสุภาษิต  กัณฐสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
9. นายทวีสิทธิ์  สมัครกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
10. นายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 

และรักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
11. นายสุรพล  ธิวงค ์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
12. นายสมชาย  ทิพย์รองพล หวัหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
13. นายกวิน  แดงนุ้ย  นักสันทนาการช านาญการ 
14. นางช่อน้อย  เพ็ชรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นายนันทะ  ทองเพ็ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
16. น.ส.จันทร์เพ็ญ พลเดช  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
17. นางสาววนิดา รัตนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานช านาญการ 
18. นางสาวพรรณทิพา แก้วพ่วง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม... 



 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง   
2. นางกรรณิการ์ บัวเลิศ  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง   
3. นางจันทิพย์  รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล     
4. นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
5. นางสาวโสภา วรานุศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองคลัง    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.15 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสาโรช  คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในที่
ประชุม เนื่องจาก นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ติดภารกิจ และด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสาโรชฯ เรื่องท่ี 1 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 นั น เนื่องจากว่ายังมีบันทึกเสนอขอ 
รองนายกฯ อนุมัติจัดซื อจัดจ้างรายการย่อยๆ เสนอมาให้ลงนามอยู่ และยังมีฎีกาเบิกจ่าย ซึ่งผมเพ่ิง   

ลงนามไปเมื่อเช้า เมื่อขั นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย และการจัดท าฎีกายังไม่แล้วเสร็จ    
ตามก าหนดเวลาที่กองคลังได้แจ้งไปแล้ว ก็จะกระทบกับการด าเนินงานของกองคลัง         
ที่จะต้องจัดท าเช็ค กรณีอย่างนี จะกลายเป็นฎีกาค้างจ่าย และส่งผลให้เกิดรายการเช็คค้าง
จ่ายค่อนข้างจะเยอะ จึงขอเน้นย  าทุกส านักและทุกกอง ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี ให้ส ารวจว่าได้ท าฎีกากันเงินไว้ครบถ้วนหรือยัง โดยจะแยกออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี  
1. โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน ซึ่งอาศัยสภาเทศบาลอนุมัติให้กันเงินไว้ และจะต้องท า
ฎีกากันเงินไว้  
2. โครงการหรือรายละเอียดต่างๆ ที่ก่อหนี ผูกพันแล้วแต่เบิกยังไม่หมดหรือยังไม่แล้วเสร็จ 
อาศัยอ านาจการกันเงินของนายกเทศมนตรี  
ซึ่งจะต้องท าฎีกาให้ครบถ้วนทุกโครงการ และส่งไปยังกองคลัง เพ่ือให้กองคลังรวบรวมเป็น
ฎีกากันเงินไว้ ขอก าชับให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัดอย่าให้ตกหล่น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลัง และจะก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น กรณีมีผู้รับจ้างแล้ว หากงบประมาณตกไปก็
ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายผู้รับจ้าง จึงต้องก าชับให้ทางเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ที่
รบัผิดชอบเรื่องนี  ดูรายละเอียดให้ครบถ้วน ถ้าเกิดตกไป จะเกิดปัญหาตาม 

นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 2 ขอแสดงมุทิตาจิต กับผู้บริหารของเทศบาลนครตรังระดับหัวหน้าส่วนการงาน 
รองนายกฯ  ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ จ านวน 4 ท่าน ดังนี  

1. นายสมชาย ชิดเชื อ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
2. นางสาวโสภา วรานุศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
3. นายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางช่อน้อย เพ็ชรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

นายสาโรชฯ  - รายงานการประชุมฯ ครั งที่ 5/2562 วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๒ ส านักปลัดได้ส าเนาเอกสาร 
รองนายกฯ จัดส่งให้ทุกส านัก/กองไปแล้วนั น โดยมีจ านวน 17 หน้า ดังนี  หน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วม

ประชุม หน้าที่ 2 ต่อเนื่องจากหน้าที่ 1 และรายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม หน้าที่ 3 ระเบียบวาระ
ที่ 1 หน้าที่ 4 ระเบียบวาระท่ี 2 และ 3 หน้าที่ 5 – 11 ต่อเนื่องระเบียบวาระที่ 3 หน้าที่ 
12 ระเบียบวารที่ 3 และ 4 หน้าที่ 13 ต่อเนื่องระเบียบวาระที่ 4 และ 5 หน้าที่ 14 - 
17 ระเบียบวาระที่ 5 มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว หาก
ไม่มีผู้เข้าประชุมท่านใดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงาน ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมฯ 

มติ   -ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ครั งที่ 5/2562  

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธาน เรื่องท่ี 1 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการค้างจ่ายปี 2560 – 2561 และงบลงทุน 2562  
น.ส.วนิดาฯ เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการค้างจ่ายปี 2560 – 2561 และงบลงทุน 2562  
นักวิเคราะห์ฯ รายงานการติดตามผลการด าเนินการโครงการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 และโครงการ

ประจ าปีและโครงการงบลงทุนปี พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่  10 สิงหาคม 2562) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
1.โครงการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 มีจ านวน 240 รายการ 

- ก าหนดรูปแบบ 13 รายการ  
- ด าเนินการทางพัสดุ 13 รายการ 
- บริหารสัญญา 41 รายการ 
- เบิกจ่าย 150 รายการ 
- ยกเลิกรายการ 23 รายการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20.77 

โครงการค้างจ่าย อยู่ระหว่างการก าหนดรูปแบบ 13 รายการ มีดังนี  
(1) โทรทัศน์วงจรปิด  -  ส านักปลัดเทศบาล 
รายการที่ (2) – (4) ส านักการช่าง จ านวน 3 โครงการ 
(2) โครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน  า ค.ส.ล.ถนนคลองน  าเจ็ด ซอย 2 
(3) โครงการถมดินปรับพื นที่และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองน  าเจ็ด  
(4) โครงการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง  
รายการที่ (5) – (13) ส านักการศึกษา จ านวน 9 โครงการ 
(5) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง  
(6) โครงการปรับปรุงสระว่ายน  าสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  
(7) โครงการปรับปรุงห้องน  าหลังอาคารห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
(8) โครงการปรับปรุงห้องน  าห้องส้วมของนักเรียนชั นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
(9) โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
(10) ระบบสัญญาณเสียงบอกเวลา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
(11) โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและปรับพื นที่บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
(12) โครงการปรับปรุงพื นโรงพลศึกษา 1 พร้อมบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
(13) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562  
2.โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีทั งหมด 148 โครงการ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 122 โครงการ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 19 โครงการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิก 7 โครงการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.9 

3.โครงการงบลงทุนปี พ.ศ.2562 มีจ านวน 176 รายการ 
- รายการครุภัณฑ์ 149 รายการ 
- โครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27 รายการ 

 
 ผลการด าเนินการ... 
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ผลการด าเนินการ 
- ก าหนดรูปแบบ 5 รายการ โดยอยู่ความรับผิดชอบของ ส านักการศึกษาทั ง 5 รายการ 
- ด าเนินการทางพัสดุ 21 รายการ 
- บริหารสัญญา 57 รายการ 
- เบิกจ่าย 87 รายการ 
- ยกเลิกรายการ 6 รายการ 
เบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 22.58 

นายวัลลภฯ - ขออนุญาตเพ่ิมเติม เรื่อง การติดตามโครงการค้างจ่าย ปี 2560 - 2562 คงเหลือเพียง  
ปลัดเทศบาล 18 โครงการ และได้ก าหนดมาตรการให้เป็นแนวทางเดียวกัน กรณีโครงการที่อยู่ในขั นตอน

ก าหนดรูปแบบนั น ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ตามทีไ่ดป้ระชุมติดตามแล้วครับ ซึ่งได้
มอบหมายให้ น.ส.วนิดาฯ นักวิเคราะห์ฯ มีรายละเอียดหรือไม่ครับ ซึ่งปีงบประมาณ 
2562 นั น การก าหนดรูปแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร เพราะได้ก าหนดข้อบังคับไว้ว่าให้
น าเสนอเอกสารแบบแปลนประกอบค าชี แจงเพ่ือเข้าที่ประชุมเทศบาล ส่วนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2561 นั นยังไม่มีการก าหนดดังกล่าว  
- ดังนั น ตามที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ผมรับผิดชอบติดตามเรื่องงบประมาณนั น  
จึงได้ก าชับไปยังทุกส านัก และทุกกอง และได้ก าหนดเป็นมาตรการเดียวกันว่าจะต้องให้
แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไร ส าหรับโครงการที่เทศบาลไม่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จได้เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวพันกับหน่วยงานภายนอก กรณีเช่นนี  
เทศบาลนครตรังไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานเองได้ แต่ส าหรับโครงการที่
เทศบาลนครตรังด าเนินการเอง ผมได้ก าหนดมาตรการชัดเจนไปแล้วครับ 
- และขอน าเรียนเพ่ิมเติม ผลการประชุม เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื อจัดจ้าง เมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมานั น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน ทั งกองคลังและทุก
หน่วยงานรับทราบ งบประมาณปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 4 ไตรมาส ให้ทุกส านัก และทุก
กองด าเนินการจัดซื อจัดจ้างโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่  1, 2 และ 3 เท่านั น 
ไตรมาสที่ 4 จะเป็นไตรมาสของการติดตามแผนการจัดซื อจัดจ้าง และแผนการด าเนินงาน 
ดังนั น ขอให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
และรองปลัดเทศบาลทุกท่าน ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนงานของ
ปีงบประมาณด้วย เพ่ือสภาเทศบาลจะได้ไม่ต้องกล่าวหาได้ว่าพนักงานเทศบาลด าเนินงาน
ไม่แล้วเสร็จ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ จึงเน้นย  าผู้อ านวยการทุก
ส านักและทุกกอง ตลอดจนรองปลัดเทศบาลที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละกองให้มี
การด าเนินโครงการให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ยกเว้นเฉพาะกรณีที่งบประมาณไม่เพียง
พอที่จะด าเนินการได้หรือกรณีขั นตอนการด าเนินโครงการต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงาน
ภายนอก ซ่ึงนอกเหนือการท างานของเราเอง จึงขอน าเรียนคณะผู้บริหาร ตามแนวทางที่ได้
แจ้งให้ทราบคาดการณ์ว่าผลการด าเนินโครงการจะเกิดประสิทธิผลทีด่ีขึ น 

นายสาโรชฯ   - ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติม เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
รองนายกฯ  2563 ได้ประกาศใช้แล้ว และมีผลบังคับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งท่าน

นายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และได้จัดท า
แผนจัดซื อจัดจ้างตามที่ท่านปลัดน าเรียนแล้วครับ 

 
 

-กรณีครุภัณฑ์.. 
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- กรณีครุภัณฑ์ยานพาหนะที่จอดค้างอยู่ที่อู่ซ่อม ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมครั งที่ผ่านมา
ครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมือเครื่องจักรของเทศบาลนครตรัง ที่อยู่ระหว่างการซ่อมของผู้รับจ้าง
ต่างๆ และยังซ่อมไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้เบิกจ่าย หรือยังเบิกจ่ายเงินไม่ได้ ท าให้วัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ จอดค้างอยู่ตามอู่หรือตามร้านที่รับซ่อม เป็นจ านวนค่อนข้างมากครับ จึงมี
ความกังวลเรื่องนี  และเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ดูแลวัสดุอุปกรณ์พวก
นี ได้ติดตามน ากลับมาใช้งาน หรือด าเนินการจ าหน่ายออกจะระบบต่อไป เนื่องจากครุภัณฑ์
บางอย่างหมดสภาพการใช้งาน 
- กรณีโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมที่ท่านปลัดได้กล่าวถึงนั น ทราบข้อมูลว่าอยู่ใน
ขั นตอน E-biding แล้ว และได้ผู้รับจ้างแล้ว ขอน าเรียนว่าขณะนี อยู่ในระหว่างการเชิญผู้รับ
จ้างมาท าสัญญาครับ 
- อีกโครงการที่ค้าง คือโครงการติดตั ง CCTV งบประมาณสิบกว่าล้านบาทนั น ก็ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว ดังนั นขอให้กองคลังได้ชี แจงความคืบหน้า 2 โครงการนี  และรวมถึงกรณีครุภัณฑ์
ยานพาหนะที่ค้าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถแม็คโคร ว่ามีการด าเนินการถึงขั นตอนใด เชิญกอง
คลังชี แจงครับ 

นายสุรพลฯ   ขออนุญาตชี แจงตามรายการที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวถึง ดังนี  
จพง.พัสดุช านาญงาน - โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม ตอนนี ก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงินประมาณ 61,000,000 

บาท อยู่ในระหว่างการเรียกท าสัญญาครับ 
- ส่วนรายการที่ 2 คือ โครงการติดตั ง CCTV ขณะนี ได้รับผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการท า
สัญญาทั ง 2 รายการนะครับ 
- ส่วนครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างขั นตอนการจ าหน่าย และได้แต่งตั งคณะกรรมการจ านวน
ประมาณ 14 - 15 ชุด ซึ่งบางรายการอยู่ระหว่างการก าหนดข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 
บางรายการอยู่ระหว่างขั นตอนก าหนดราคาขั นต่ า ส่วนรายการครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จอดซ่อมที่
อู่ต่างๆ กองคลังได้ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักและกองให้ด าเนินการเรียกคืนเอกสารและ
เรียกคืนครุภัณฑ์ที่ค้างอยู่ครับ 

ประธาน - การเรียกคืนครุภัณฑ์ที่ไปอยู่ที่ อ่ืนมีแนวทางอย่างไร ท่านใดพอจะให้ค าตอบได้บ้าง 
เนื่องจากมีหลายอู่แจ้งมายังผม จะต้องแก้ปัญหาอย่างไร นอกจากรถแทรกเตอร์และรถแมค
โครแล้วมีรถคันใดอีกบ้าง ขอให้กองคลังชี แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นายสุรพลฯ   - ครับ ที่มีข้อมูล คือ รถแม็คโครกับรถแทรกเตอร์ ที่ซ่อมอยู่ที่บริษัทเซียแทรค ถนน ตรัง –  
จพง.พัสดุช านาญงาน ปะเหลียน ทั ง 2 รายการ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทด าเนินการคืน แต่ได้รับการตอบกลับมา

ว่า เทศบาลนครตรังยังค้างค่าซ่อมบ ารุง ประมาณ 2,000,000 บาท บริษัทจึงไม่สามารถ
ส่งคืนรถให้เทศบาลนครตรังได ้ 
- และส่วนของบริษัทสังขวิทย์การค้า ก็เช่นเดียวกัน ซ่ึงยังคงค้างค่าซ่อมบ ารุง ประมาณ 
800,000 บาท เมื่อประมาณปี 2555 - 2556 ครับ โดยเทศบาลได้ด าเนินการเบิกจ่าย
ให้แล้วบางส่วน  

ประธาน   - กรณีท่ีบริษัทสังขวิทย์ฯ มีค้างรายการอะไรครับ 
นายสุรพลฯ - ที่บริษัทสังขวิทย์ฯ เทศบาลน ารถกลับมาใช้งานแล้วครับ แต่ยังมีการเบิกจ่ายให้บริษัทยังไม ่
จพง.พัสดุช านาญงาน ครบครับ คงค้างประมาณ 300,000 บาท ครับ 
ประธาน   - แล้วยังมีรายการรถค้างที่อู่อ่ืน อีกหรือไม ่
 
 

นายสุรพลฯ... 
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นายสุรพลฯ - นอกเหนือจากนี  มีที่อู่สุเทพเซอร์วิส ซึ่งอู่ได้ด าเนินการซ่อมไปบางส่วนแล้ว แต่เทศบาลยัง 
จพง.พัสดุช านาญงาน ไม่ได้เบิกจ่ายค่าซ่อมบ ารุงครับ และได้แจ้งไปยังอู่ฯ ให้น ารถมาคืน และจะด าเนินการ

เบิกจ่ายค่าซ่อมบ ารุงใหค้รับ 
ประธาน   - ยังมีรายการกรณีเช่นนี  ที่มีปัญหาอีกหรือไม่ 
นายวัลลภฯ   - ขออนุญาตครับ ขอให้แต่กอง รายงานปัญหากรณีข้างต้น เผื่อฝ่ายพัสดุฯ จะแจ้งรายการ 
ปลัดเทศบาล   ไม่ครบ ซ่ึงแต่ละกองฯ จะทราบว่าครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานอยู่ที่ไหนบ้างที่ใดบ้าง 
ประธานฯ   - ปลัด เชิญด าเนิการสอบถาม จะได้บันทึกไว้ในที่ประชุม 
นายสมหมายฯ - ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลจากที่พัสดุกองคลังได้แจ้ง ส าหรับรถรถขยะคันที่อู่สุเทพเซอร์วิส 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ จากข้อมูลบันทึกข้อความที่กองคลัง แจ้งมายังกองสาธารณสุขฯ กรณีการซ่อมรถคัน

ดังกล่าว คือกองคลังไม่สามารถด าเนินการซ่อมรถคันดังกล่าวได้ เนื่องจากว่างบประมาณ
ประจ าปี 2561 มีไม่เพียงพอ กองคลังจึงมีแนวทางให้กองสาธารณสุขฯ ดังนี   

1.ให้ด าเนินการโอนงบประมาณ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2561  
2.ให้เสนอบันทึกแจ้งการซ่อมรถคันดังกล่าวอีกครั ง ในปีงบประมารณ 2562  

ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ 2. และได้ด าเนินการเสนอบันทึก
ข้อความดังกล่าวไปยังกองคลังแล้วหลายครั ง เพ่ือที่จะน ารถขยะคันดังกล่าวกลับมา
ประมาณการราคารายการซ่อมแซมใหม่อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ เนื่องจากการประมาณ
ราคาเดิมมีก าหนดระยะเวลาเพียง 30 วัน เพ่ือให้เป็นตามระเบียบฯ จะต้องให้มีการ
ประมาณราคาใหม่เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณปัจจุบัน และเทศบาลนครตรัง
ได้มีการมอบหมายให้แต่ละส านักและกองด าเนินการทางพัสดุกรณีวงเงินไม่เกิน 200,000 
บาท และกรณีที่มากกว่า 200,000 บาท พัสดุกองคลังด าเนินการ และกระผมได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ เดินทางไปที่อู่สุเทพเซอร์วิส เพ่ือดูสภาพรถ
ขยะคันดังกล่าวและจะได้ประสานน ารถกลับออกมา ปรากฎว่า รถขยะคันดังกล่าวได้มีการ
ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุง จึงได้ทราบเหตุผลว่าท าไมกอง
คลังไม่สามารถเรียกรถคืนกลับมายังเทศบาลฯได้ จากข้อมูลที่ได้รับจากบันทึกข้อความกับ
การลงพื นที่ไปดูจริง พบว่าขัดแย้งกัน จึงขอหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายวัลลภฯ   -กองสาธารณสุขฯ รถขยะฯ เชิญกองต่อไปครับมีรถคันใดมีปัญหานี บ้าง เชิญครับ 
ปลัดเทศบาล  
นายสาโรชฯ   -ก่อนจะข้ามประเด็นนี  ผมอยากให้ได้ข้อยุติว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะประเด็นปัญหาว่า 
รองนายกฯ เกิดตั งแต่ปีงบประมาณ 2561 ในช่วงปลายปี ก็มีการทิ งรถคันดังกล่าวอย่างน้อย 1 

ปีงบประมาณเต็มๆโดยที่ไม่ได้สนใจที่แก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล ควรจะได้รับการซ่อมแซมและน ามาใช้งานได้ตามปกติ หรือเห็นว่ามี
รถคันใหม่เพ่ิมขึ น ส่วนรถคันเก่าก็ไม่สนใจซึ่งเป็นภาพพจน์ที่ เสียหายต่อเทศบาล ซึ่ง
เทศบาลบมีครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่รอการซ่อมแซมอยู่ที่อู่ต่างๆ โดยที่ไม่ซ่อมให้แล้วเสร็จ
หรือไม่ด าเนินการจ าหน่าย ท าให้เกิดภาพพจน์ที่เสียหาย จึงต้องการให้หาข้อยุติ หาแนวทาง
แก้ไขให้ชัดเจนและจะแก้ไขอย่างไร จะได้บันทึกไว้ในการประชุมครั งนี  ซึ่งอาจจะยกเลิกทั ง
หมดแล้วให้ด าเนินการซ่อมในปีงบประมาณ 2563 เป็นไปได้หรือไม่ หรือจะด าเนินการ
อย่างไร เพราะเปน็รายการค้างจ่ายตั งแตป่ลายปี 2561 เชิญครับ  

 
 
 

นายวัลลภฯ... 
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นายวัลลภฯ   -คงต้องให้กองคลังด าเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น กรณบีริษัทเซียแทรค ที่เทศบาล 
ปลัดเทศบาล ค้างค่าซ่อมแซมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ต้องด าเนินการ ฟ้องเทศบาล 

เช่นเดียวกับบริษัทกวงเล้งที่ด าเนินการฟ้องเทศบาลไปแล้ว โดยให้เทศบาลด าเนินการช าระ
รายการค้างจ่าย ในส่วนของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายและเสียภาพพจน์ของเทศบาลนั น ยังไม่ได้รับการตักเตือนแต่อย่างใดกับการกระท า
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาข้างต้น ท าให้การบริหารงานภายในเทศบาลนั นหละหลวม ซึ่งควร
ก าหนดมาตรการบางอย่างเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างรัดกุม เพ่ือจะได้
ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ นอีกและไม่เกิดการหละหลวม ขอยกตัวอย่าง กรณีค าสั่งแต่งตั ง
คณะท างานตรวจเทคนิค ซึ่งค าสั่งออกตั งแต่ประมาณปี 2560 - 2561 แต่วันนี ผมเพ่ิง
ทราบว่าได้รับการแต่งตั งตามค าสั่งดังกล่าว กรณีนี ก็เช่นกัน งานพัสดุต้องช่วยปฏิบัติงาน
ตามแนวทางเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีก ทุกส านักทุกกองก็เช่นกัน และในกรณีที่เกิด
ปัญหาขึ นแล้ว ก็ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไป และเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการค้างไว้ก็
ต้องรับผิดชอบด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จตามบันทึกข้อความที่เปิดเรื่อง และมีข้อสงสัยว่า
ท าไมเทศบาลนครตรังเมื่อส านักหรือกองใดแจ้งความประสงค์จัดหาพัสดุไปยังกองคลังแล้ว 
ปรากฎว่ามีการตีกลับบันทึกข้อความกลับไปกลับมา และต้องเสนอบันทึกใหม่  และท าไม
กองคลังไม่จัดล าดับขั นตอนการซ่อมแซมครุภัณฑ์แต่ละรายการ เมื่อน าครุภัณฑ์ไปยังร้าน
หรืออู่ และบันทึกว่าอยู่ขั นตอนใด  
- สุดท้ายนี  อย่างที่รองสาโรชฯ กล่าวไว้คือจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาประเด็นนี อย่างไร เพ่ือ
จะได้เป็นแนวทางเดียวกันส าหรับทุกส านักและทุกกอง ซึ่งคาดว่าประเด็นนี น่าจะเกิดขึ นอีก 
เชิญกองคลังชี แจงครับ 

นายสุรพลฯ   -น าเรียนในที่ประชุม เรื่องการซ่อมรถฯ ประมาณปี 2556 - 2558  ซ่ึงมีการซ่อมจ านวน 
จพง.พัสดุช านาญงาน หลายคันนั น ขอเรียนว่ากระผมยังไม่ได้อยู่ในภารกิจดังกล่าว กองคลังได้มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรับผิดชอบด าเนินการในช่วงปี 2556 – 2558 ครับ 
นายสาโรชฯ   -ขออนุญาต ให้ชี แจงประเด็นปัญหารถขยะที่ค้างค่าซ่อมแซม ในช่วงปลายปีงบประมาณ 
รองนายกฯ   2561 เพ่ือหาข้อยุติ ให้ชอบด้วยระเบียบฯ ครับ 
นายสุรพลฯ   -จากประเด็นรถขยะคันดังกล่าว กองคลังได้แจ้งไปยังอู่ฯ ให้น ารถคืนกลับมายังเทศบาลฯ  
จพง.พัสดุช านาญงาน ทางอู่ฯ ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าการถอดชิ นส่วนบางอย่างนั น เพ่ือการประมาณการราคา ซึ่งมี

เอกสารเรื่องของการส่งให้ประมาณการเรียบร้อยครับ แจ้งไปยังคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางเรียบร้อย ปรากฏว่าสิ นงบประมาณปี 2561 งบประมาณมีไม่เพียงพอ กองคลังก็ได้
แจ้งไปยังกองสาธารณสุขฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้ตอบกลับมายังกองคลังว่าไม่สามารถ
โอน เนื่องจากใกล้สิ นปีงบประมาณแล้ว และให้ด าเนินการซ่อมในปีงบประมาณ 2562 
เมื่อถึงปีงบประมาณ 2562 ปรากฏว่าวงเงินค่าซ่อมเกิน 200,000 บาท ซึ่งผู้ด าเนินการ
ทางพัสดุจะเป็นหน้าที่ของพัสดุกองคลัง จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังกองสาธารณสุขฯ ให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  

นายวัลลภฯ   -แล้วแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือน ารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จะต้องท าอย่างไรหรือจะต้อง 
ปลัดเทศบาล   ด าเนินการอย่างไรในปีงบประมาณ 2563  
 
 
 
 

นายสาโรชฯ... 
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นายสาโรชฯ   -พูดไปพูดมาก็ท าให้เสียเวลา ดังนั นเป็นไปได้หรือไม่ ให้ทางกองสาธารณสุขฯ น ารถกลับมา 
รองนายกฯ ประมาณราคากลางใหม่  เพ่ือซ่อมในปีงบประมาณ 2563 ส่วนกองคลังหรือกอง

สาธารณสุขฯ จะเป็นผู้ด าเนินการทางพัสดุ นั นก็ให้พิจารณาจากวงเงินการประมาณราคา 
ถ้าเกิน 200,000 บาทก็ให้พัสดุกองคลังด าเนินการ ถ้าไม่ถึง 200,000 บาท ก็เป็นหน้าที่
ของกองสาธารณสุข ประเด็นส าคัญคือการน ารถกลับมา และน าไปซ่อมใหม่ในปี 63 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

นายสมหมายฯ   -ขออนุญาตท่านประธานครับ กระผมได้ชี แจงอย่างชัดเจนว่า มีแนวทางด าเนินการ 2 ทาง  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ โดยน ากลับมาประมาณราคาใหม่ ถ้าไม่เกิน 200,000 บาท กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการ

เอง หากเกิน 200,000 บาท พัสดุกองคลังด าเนินการ ได้ชี แจงไปแล้วครับ แต่ประเด็น
ปัญหาคือ รถคันดังกล่าวยังคงอยู่ที่อู่ฯ และบันทึกฉบับที่กองคลังแจ้งมายังกองสาธารณสุขฯ 
ระบุว่ารถคันนี ยังไม่ได้ซ่อม แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถคันดังกล่าว 
ได้มีการซ่อมไปแล้วนะครับ มีภาพถ่ายประกอบ ซึ่งจะเข้าข่ายเรื่องการด าเนินการซ่อม
ล่วงหน้าหรือไม่ครับ ดังนั นกองคลังจะต้องเป็นหน่วยงานที่ไปประสานกับอู่ฯ เนื่องจากช่วง
นั นเป็นหน้าที่ของกองคลังทีน่ ารถเข้าอู่สุเทพ ไม่ใช่กองสาธารณสุขฯ จากเอกสารหลักฐานที่
มีจะให้ผมอ่านให้ฟังไหมครับ ซึ่งทุกขั นตอนได้ระบุเวลาวันที่ไว้ทั งหมด ตามที่ได้เข้าไปน า
เรียนท่านนายกฯ โดยส่วนตัวแล้ว ซึ่งท่านนายกฯ เข้าใจแล้วเรื่องนี เป็นอย่างไร อย่างกรณี
การประมาณราคาเดิมที่เกิน 200,000 บาทนั น หากมีการด าเนินการเสนอเรื่องใหม่
จะต้องให้มีการประมาณราคาใหม่ เนื่องจากข้อมูลการประมาณราคามีระยะเวลาก าหนดว่า
จะต้องด าเนินการภายในกี่วัน ดังนั น กองสาธารณสุขฯ ยินดีที่จะนับหนึ่งใหม่โดยการน ารถ
มาประมาณราคาใหม่ ในส่วนรายการที่ซ่อมไปแล้วบางส่วนจะต้องท าอย่างไร  เพราะบันทึก
ฉบับแรก ขออนุญาตอ่านนะครับ รถคันดังกล่าวเปิดเรื่องขออนุมัติซ่อมตั งแต่วันที่ 4 
เมษายน พ.ศ.2561 ระยะเวลาลองนับดูนะครับกี่เดือน ณ ขณะนั นเดือนเมษายน นะครับ
ไม่ใช่เดือนกันยายน ดังนั นงบประมาณของกองสาธารณสุขฯ มีเยอะและเพียงพอตามที่ท่าน
สุรพลได้กล่าว แต่กองคลังไม่ได้ด าเนินการทางพัสดุในตอนนั น ต่อมากองสาธารณสุขฯ 
ได้รับบันทึกข้อความแจ้งว่างบประมาณในการซ่อมไม่เพียงพอเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2561 เรียนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขฯ ที่ ตง 
52010.04/2000 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 แจ้งว่าตามบันทึกข้อความที่ขอซ่อม
รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8903 กองคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถ
ซ่อมรถคันดังกล่าวได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2561 ได้จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและส่งบันทึกข้อความดังกล่าวให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ลงนามโดยนายสุรพล  ธิวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง เรื่อง
นี ก็มาที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่เบื องต้นก็รายงานให้ผมทราบผมก็ทราบแล้ว สั่งการให้
เปิดเรื่องใหม่ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 ตามที่กองคลังแนะน า เพ่ือด าเนินการซ่อมรถ
คันนี ต่อ โดยไม่ได้เพิกเฉย ตั งแตว่ันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 เลยครับ ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
รองน  าทิพย์ฯ รองปลัดเทศบาล และผมก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ารถคันนี อยู่
ที่ไหนและเป็นอย่างไรเพ่ือเป็นข้อมูลเบื องต้น เพราะเวลาผ่านไป 1 ปี ที่รถจอดอยู่จะเป็น
อย่างไรบ้าง ด้วยความที่ต้องรับผิดชอบในครุภัณฑ์ของเทศบาลก็ต้องไปตรวจสอบ และได้
ภาพถ่ายมาโดยเจ้าหน้าที่ที่ผมมอบหมายรูปเป็นขาวด า แต่ที่จริงเป็นภาพสีปรากฏชัดเจนว่า
รถคันนี ถกูซ่อมไปแล้ว ซึ่งแย้งกับขอ้มูลที่ได้รับแจ้งจากบันทึกข้อความของกองคลัง 

 
ว่ารถคันดังกล่าว... 
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 ว่ารถคันดังกล่าวยังไม่ได้ซ่อมนั น ก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อกองสาธารณสุขฯ ได้รับอนุมัติให้ซ่อม    
ก็ขอรถคันดังกล่าวคืนมา เพ่ือให้ทางอู่ฯ ประมาณราคาใหม่ วงเงินงบประมาณเท่าไหร่   
หากไม่เกิน 2 แสน กองสาธารณสุขฯ ยินดีท าอยู่แล้ว แต่ปรากฎว่าไม่สามารถน ารถกลับมา
ได้ ซึ่งตามหลักการท่านผู้ใดน ารถไปที่อู่ใดท่านผู้นั นต้องน ากลับมาถูกต้องไหมครับ ผมได้
แจ้งขอรถคืนหลายครั งหลายคราวผ่านท่านนายกฯ มีค าสั่งให้กองคลังส่งมอบรถคันนี ให้กอง
สาธารณสุขฯ ด าเนินการทางพัสดุให้เรียบร้อยตามระเบียบให้ถูกต้อง แต่ว่ารถคันดังกล่าว
ไมไ่ด้กลับมา ระยเวลาผ่านมา 1 ปี ตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฎนี  การประมาณราคาระบุ
ในปี 2561 ซึ่งราคาที่ประมาณราคาในแต่ละครั งจะใช้ได้ภายใน 30 วัน เมื่อเลยก าหนด
จะต้องมีการประมาณราคาใหม่ เบื องต้นผมขอน าเรียนเท่านี ครับ 

ประธาน -เพ่ือหาข้อยุติ ในส่วนของรถขยะที่ค้างอยู่ข้างนอกหลายคัน นอกจากรถขยะ รถแม็คโคร   
รถแทรกเตอร์ แล้วยังมีรถของสังกัดใดอีกบ้าง ส านักการช่างมีหรือไม่ ที่ต้องแก้ปัญหากรณีนี  

นายสมพงษ์ฯ   -ส านักการช่างไม่มีครับ 
ผอ.สน.การช่าง 
ประธาน   -ส านักการศึกษามีหรือไม ่
นายสมชายฯ   -ส านักการศึกษาไม่มีครับ 
ผอ.สน.การศึกษา 
ประธาน -สรุปมีปัญหา 3 คันนี ใช่หรือไม่ คือรถแม็คโคร รถแทรกเตอร์ และรถขยะ ดังนั นมอบหมาย

ปลัดเทศบาลช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นายวัลลภฯ  -รับทราบ 
ปลัดเทศบาล 
นายสาโรชฯ  -ยังมีอีกกรณ ีเรื่องเดิมคือกรณีรถที่ซอ่มเสร็จแล้ว น ากลับมาแล้วแต่ไม่ด าเนินการเบิกจ่าย 
รองนายกฯ ให้อู่ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินคดี และจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ไม่ทราบว่าฝ่ายนิติการได้

ประสานหรือได้แต่งตั งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือสอบสวนว่าใครต้องรับผิดชอบทาง
ละเมิดบ้าง ซึ่งยังค้างจ่ายอยู่ประมาณ 3 แสนกว่าบาท กว่ากรณีที่อู่สิทธิ์การช่าง เป็นกรณี
รถน ากลับมาแล้ว แต่ว่ายังไม่เบิกจ่าย และอีกกรณีอู่กวงเล้ง รถเอากลับมาแล้ว ยังไม่
เบิกจ่ายก็อยู่ในระหว่างการฟ้องศาล ซึ่งศาลฎีกาจะพิพากษาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้าง   
ที่ต้องรับผิดชอบทางละเมิด รายละเอียดทั งหมดน่าจะอยู่ที่ฝ่ายนิติการ จึงเน้นย  าเจ้าหน้าที่
ทุกท่านรับทราบ การปล่อยปละละเลยไม่แก้ไขปัญหาทิ งปัญหานานจนแก้ไขปัญหาไม่ได้นั น 
ตามที่ท่านปลัดได้กล่าว กรณีของทางราชการผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติหน้าที่หนีความ
รับผิดชอบไม่พ้น มันมีพยานหลักฐานปรากฎว่าเป็นอย่างไร ผู้ที่ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่โดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ราชการเสียหายต้องใช้ตามแพ่ง ก็ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย ไม่ได้เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือเอาความเพ่ือหาเรื่องกัน จึงขอให้พวกเราได้
นึกถึงหน้าที่นึกถึงระยะเวลา ถ้าเราท าหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่ปล่อยปละละเลยปัญหาต่างๆ
คงไม่เกิดขึ น เหมือนกรณีรถขยะดังกล่าวนั น 1 ปีงบประมาณไปจอดว่างไว้เฉยๆ โดยไม่ได้
ด าเนินการอะไร 1 ปีที่ผ่านมา รถก็เสื่อมสภาพไปพอสมควร แทนที่จะซ่อมใช้งบประมาณ
เพียง 1 – 2 แสนบาท อาจจะกลายเป็น 4 – 5 แสนบาท และท าให้ภาพพจน์ของเทศบาล
เสียหายในด้านการบริหารงานที่ไม่ได้เอาใส่ใจเท่าที่ควรนะครับ ซึ่งภาพที่เกิดคือเทศบาลได้
จัดซื อรถคันใหม่ แต่รถคันเก่าก็น าไปจอดทิ งอยู่ที่อู่มันเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดี ขอน าเรียนไว้
เท่านี ครับ ระเบียบวาระถัดไป 

มติ ที่ประชุมทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นายสาโรชฯ… 
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นายสาโรชฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ี 2 ถึงเรื่องที่ 5 เชิญส านักปลัดเทศบาลชี แจงที่ประชุม เชิญครับ 
รองนายกฯ 
นายนรเศรษฐ์ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่ 2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ 
หน.สป. บุคลากรที่มีผลต่อองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักปลัดได้ด าเนินส ารวจ

แบบสอบถาม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 156 คน แยกเป็นผู้ชาย 46 คน ผู้หญิง 
108 คน สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ได้ 3.39 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดย
แบ่งกลุ่มประเด็นการค าถามแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
กลุ่มที่ 1 ความพึงพอใจด้านการบริหารหรือนโยบายของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับ   

ปานกลาง 
กลุ่มที่ 2 ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
กลุ่มที่ 3 ความพึงพอใจด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
กลุ่มที่ 4 ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  
และได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ดังนี  
1. อยากให้มีอาคารเก็บเอกสารเนื่องจากปัจจุบันมีเอกสารเพิ่มมากขึ น 

ประธาน   ผมจะตอบทีละประเด็น 
1.เรื่องการจัดเก็บเอกสารจริงๆ เราต้องมีนโยบายให้มีการใช้เอกสารน้อยที่สุดภายใน
ส านักงาน ซึ่งหน่วยงานอ่ืนท ากันหมดแล้ว เรื่องนโยบายการใช้เอกสารให้น้อยที่สุด แต่
เทศบาลของเรายังคงใช้เอกสารเยอะอยู่ ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในการส่งเอกสาร เช่น 
ทาง LINE เป็นต้น เรื่องนี ผมฝากให้ช่วยคิดให้ผมด้วย ประเด็นถัดไปเชิญครับ 

นายนรเศรษฐ์ฯ 2.ประเด็นเรื่องของสวัสดิการเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการ เนื่องจากสภาพบ้านพักของ 
หน.สป. เทศบาลมีสภาพทรุดโทรม 
ประธาน  เรื่องสวัสดิการ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของคนไม่กี่คน แต่เป็นความจ าเป็น ซึ่งผมได้

มอบหมายปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัดให้ส ารวจจ านวนความต้องการบ้านพักของ
พนักงานเทศบาลได้ส ารวจหรือยัง จะได้ทราบจ านวนความต้องการ เชิญประเด็นถัดไป 

นายนรเศรษฐ์ฯ   3. ประเด็นอยากให้เปลี่ยนหน้าห้อง เนื่องจากท างานยากครับ  
หน.สป. 
ประธาน -ประเด็นนี  ขอชี แจงว่าถ้าให้เปลี่ยนผมคงไม่เปลี่ยน แต่ผมจะเพ่ิมเติมคนมาเสริมการท างาน

อยู่ตลอดเวลา ขณะนี ที่ปรึกษานิคม และรองสาโรช เข้ามาท างานอยู่ด้วย เนื่องจากว่าเคย
เกิดกรณี หนังสือที่ส่งไปยังภายนอก โดยไม่ผ่านการกลั่นกลองหนังสือจากหน้าห้อง ปรากฏ
ว่ามีข้อความในเอกสารปี 2562 พิมพ์เป็น 2462 เจ้าหน้าที่หน่วยงานดังกล่าวก็มาแซวผม 
ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องน่าอาย อันนี เป็นเล็กๆ แต่บางเรื่องเป็นเรื่องที่ส าคัญ จึงต้องหาคนที่มี
ความรู้เข้ามาดูเรื่องงานด้านนี  เชิญเรื่องต่อไป 

นายนรเศรษฐ์ฯ   4. ประเด็นอยากให้ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ท างานบ้างครับ 
หน.สป. 
ประธาน   -เรื่องนี ผมพร้อมรับฟัง 24 ชั่วโมง ทีส่ าคัญให้คณุเข้ามาพบผม อย่าไปพูดกันนอกรอบ 
 
 

นายนรเศรษฐ์ฯ... 
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นายนรเศรษฐ์ฯ   5. เรื่องสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยังขาดการอ านวยความสะดวกให้กับ 
หน.สป.   ประชาชนผู้มาติดต่อ 
ประธาน -เรื่องนี เป็นประเด็นปัญหาจริง ซ่ึงไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเหมือนกัน แต่งานรักษาความสงบ

หรือเทศกิจ ย้ายกลับมาอยู่ที่ส านักงานแล้ว ก็น่าจะให้ช่วยบริหารจัดการที่จอดรถ ดังนั น
มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลสั่งการงานรักษาความสงบฯ หรือเทศกิจด าเนินการ 
กรณีที่จอดรถข้างล่าง ถ้าไม่ใช่รถของเราก็ห้ามจอด บริเวณที่จอดรถด้านข้างหน้าก็เช่นกัน 
ถ้าบุคคลภายนอกมาจอดก็แนะน าให้ไปจอดที่อ่ืน เช่น จอดด้านข้าง หรือจอดด้านหน้า และ
บริเวณด้านหน้าส านักงานหน้าห้องคลัง และห้องทะเบียน ขอสงวนพื นที่ส าหรับพนักงาน
และผู้มาติดต่อ มอบหมายให้ทางส านักงานช่างช่วยตีเส้นและเขียนข้อความ “สถานที่จอด
รถส าหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ”  

นายวัลลภฯ   -ขออนุญาตเพิม่เติมเรื่องนี ครับ กรณีจอดรถ ตั งแต่ผมย้ายมายังเทศบาลผมได้สั่งการให้ด าเนิน 
ปลัดเทศบาล การซ่อมไม้กั นรถที่จะลงไปจอดข้างล่าง เพราะตอนนี มีบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปจอด 

แต่ตอนนี เรื่องการซ่อมไม้กั นยังไม่คืบหน้าครับ 
ประธาน -ส าหรับพื นที่ด้านล่าง ให้ล้างท าความสะอาดและให้ส านักการช่างใหญ่ตีเส้น แล้วก็

ก าหนดการจอดรถ ผมอนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลก าหนดรถคันไหน ต าแหน่งใดจอด
ตรงไหน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหานี  

นายนรเศรษฐ์ฯ 6. เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีของประชาชนของพนักงานใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย 
หน.สป. เช่น ใช้วัสดุส านักงานไม่คุ้มค่า เป็นต้น 
ประธาน -ส าหรับเรื่องนี  เป็นเรื่องของส านึกของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ทรัพยากรขององค์กร

อย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด หลักคิดคือ 1 ใช้อย่างประหยัด 2 ใช้อย่างคุ้มค่า 3 ใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการใช้ของส่วนตัว  

นายนรเศรษฐ์ฯ 7. ควรจัดการเรื่องห้องน  า เพราะเป็นสิ่งส าคัญ ควรท าความสะอาดเป็นประจ า 
หน.สป.  
ประธาน เรื่องความสะอาดห้องน  า ได้มอบหมายส านักปลัดให้ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสะอาด

อยู่เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สมกับที่เป็นเมืองท่องเที่ยว 
นายนรเศรษฐ์ฯ   8. คอมพิวเตอร์ ปริ นเตอร์ ไม่พอท าให้การท างานล่าช้าครับ 
นายสาโรชฯ   -กรณีนี ผมขออนุญาตชี แจง ผู้ที่ให้ความเห็นข้อเสนอแนะน าน่าจะเข้าใจผิดประเด็น คือ 
รองนายกฯ คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ นเตอร์ของเรามีเพียงพอ กับการท างาน แต่ที่ท างานช้าน่าจะเกิด

จากระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ซึ่งบางหน่วยงานมีการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ นเตอร์ 
แบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งในส่วนการใช้เครื่องปริ นเตอร์ร่วมกัน ขอให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กอง
วิชาการและแผนงาน ช่วยติดตั งระบบการแชร์อุปกรณ์ให้มีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

นายนรเศรษฐ์ฯ   9. ประเด็นการฝึกอบรม/โครงการต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ นครับ 
หน.สป.    
ประธาน -กรณีนี  ผมอนุญาตให้ไปราชการเยอะพอสมควรนะ บางโครงการผมอนุญาตให้ไปอบรม

หลายคน เมื่อเข้ารับการอบรมแล้วก็ขอให้น าความรู้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  และกรณี
อบรมหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งเพื่อความก้าวหน้าผมก็สนับสนุนให้ไปครับ 

 
 
 
 

นายวัลลภฯ... 
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นายวัลลภฯ   -ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องการฝึกอบรมเพราะอาจจะเกี่ยวกับผม ในส่วนการอนุญาตให้เข้ารับ 
ปลัดเทศบาล การอบรม บางครั งผมจะเขียนว่า “รวมเรื่อง” สาเหตุขอชี แจงให้ทราบกันว่า บางครั งเสนอ

รายชื่อทั งกองเพ่ือขอเข้ารับการอบรม เช่น การอบรมกฎหมายใหม่เรื่องที่ดิน ได้มีการส่ง
รายชื่อ พนักงานตั งแต่ธุรการจนถึงระดับสูง ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องของข้อกฎหมาย ผู้ที่จะต้อง
ใช้ความรู้ด้านนี มีพนักงานบางส่วน ผมจึงเกษียนหนังสืออนุญาตให้เข้ารับการอบรม 2 คน
เป็นต้น และบางสถาบันที่เปิดหลักสูตร บางสถาบันเปิดเพ่ือหาเงิน ซึ่งจะต้องดูเนื อหาความ
จ าเป็นของหลักสูตรว่าควรจะไปหรือไม่  และอีกกรณีคือการเข้ารับการอบรมเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงาน ปัจจุบันนี กรม สถ. ยังไม่ได้มีการก าหนดคุณสมบัติว่าจะต้องผ่าน
การอบรมก่อนถึงจะสอบเลื่อนระดับได้ ดังนั นการอนุญาตให้เข้ ารับการอบรมจะต้อง
พิจารณาเป็นรายกรณี ครับท่านนายกฯ 

ประธาน -ในประเด็นนี  ผมขอให้แนวทางส าหรับผู้ที่สนใจจะอบรมในเรื่องเดียวกัน ให้แจ้งความ
ต้องการไปยังส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการอบรมเพ่ือจะได้เสนอโครงการไป
อบรม 

นายนรเศรษฐ์ฯ   10. อยากให้มีโครงการเก่ียวกับการเสริมสร้างความสามัคคี ประเด็นจะคล้ายกับประเด็นที ่
หน.สป.   ผ่านมา ขออนุญาตข้ามครับ 

11. เห็นควรส่งเสริมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในอาคารปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจและเพ่ิมเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ประธาน   -ประเด็นได้คุยไปแล้ว เชิญประเด็นถัดไป 
นายนรเศรษฐ์ฯ  12. เห็นควรก่อสร้างโรงจอดรถพนักงานและผู้บริหารเพ่ิม ประเด็นนี ก็ชี แจ้งไปแล้ว 
หน.สป.   13. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากขึ น ก็ชี แจงแล้ว  

14. ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพปฏิบัติราชการ ก็ชี แจงแล้ว 
ประธาน -ผมขอเพ่ิมเติม เรื่องการมีจิตส านึกในการปฏิบัติ การมาท างาน-เลิกงานตามเวลา และขณะ

ปฏิบัติงานก็ไม่ควรท างานอย่างอ่ืน ในเวลางานก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันท า ไม่ใช่ว่าปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง เรื่องนี ขอฝากให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผอ.ทุก
ส านัก ทุกกอง ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดด้วย  

มติ ที่ประชุมทราบ 

นายนรเศรษฐ์ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่ 3 เรื่อง การประเมินผู้บริหาร ทางจังหวัดได้แจ้งให้ชี แจงการ  
หน.สป. ประเมินตนเองของเทศบาลนครตรัง รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 

2562) ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั น 3  
โดยได้มอบหมาย นางณัฐกานต์  กั่วพานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
เป็นผู้ชี แจงผลการประเมินตนเองของเทศบาลนครตรัง ในประเด็น 10 ขอค าถาม ดังนี  
1.11.45 

 
 
 
 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการประเมิน ผลคะแนนการประเมิน 
1.การลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ใช้ผลการประเมินจาก

ระบบรายงานในเว็บไซต์ 
e-report.energy.go.th 

2.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 10 
3.การประหยัดงบประมาณ 10 
4.การก ากับดูแลการทุจริต 10 
5.ภาวะผู้น า 10 
6.ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์กร 10 
7.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 10 
8.การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 10 
9.การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 
10.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Integration) 10 

รวมคะแนน 90 
-สรุปคะแนนรวมจะได้ 90 คะแนน ซึ่งรอคะแนนเรื่องการลดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในระบบ 
E - Report และทางคณะกรรมการและคณะท างานได้ซักถามประเด็นที่มีข้อสงสัยประเด็น
ที ่3 - 4 ประเด็น ดังนี  1.12.38 
ประเด็นที่ 3 การประหยัดงบประมาณ เหตุใดเทศบาลนครตรังถึงประหยัดงบประมาณได้
ถึง 29.15% ได้ชี แจงข้อสอบถามว่าเกิดจากการแข่งขันตาม พรบ.การจัดซื อจัดจ้าง ที่ออก
ใหม่ ก าหนดให้มีการจัดท าประกาศเชิญชวน ท าให้มีผู้ยื่นเสนอราคา และท าให้มีการแข่งขัน
ราคาในวงเงินงบประมาณต่ ากว่างบประมาณท่ีตั งไว้  
ประเด็นที่ 4 การก ากับดูแลการทุจริต สอบถามว่าเทศบาลนครตรังเคยถูกชี มูลความผิดจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกหรือไม่ จึงได้ชี แจงว่าเทศบาลนครตรังไม่เคยถูกชี มูลความผิด
จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก และหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายของท้องถิ่นจังหวัดได้ยันว่า
ไม่มีการถูกชี มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบครับ 
ประเด็นที่ 5 ด้านภาวะผู้น ากับประเด็นที่ 10 มีประเด็นค าถามว่านายกเทศมนตรีมีความ
รับผิดชอบอุทิศตนและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างไร จึงได้มีการ
ชี แจงว่านายกเทศมนตรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองให้ เป็นเมืองแห่งความสุข โดยได้
ติดตามการด าเนินงานเรื่องการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และเน้นให้ความส าคัญทางด้าน
การศึกษาโดยได้จัดสรรงบประมาณจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเพ่ือขับเคลื่อนให้มี
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและด้านการกีฬาให้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ และเทศบาล
นครตรังได้ผ่ านการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ ยวสะอาดอาเซียน  และ
นายกเทศมนตรีได้ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ “การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู่นครตรัง
เมืองแห่งความสุข” 
ประเด็นที่ 9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ชี แจงว่า
เทศบาลนครตรังมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยเราได้รับค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับคะแนน 3.49 และในส่วนประเด็นที่พนักงานได้มีข้อเสนอแนะไปแล้วนั น ก็
ได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วน 

มติ   ที่ประชุมทราบ 
นายนรเศรษฐ์ฯ... 
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นายนรเศรษฐ์ฯ ระเบียบวารที่ 3 เรื่องที่ 4 ก าชับและเน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการและผู้ตรวจเวรส านักงานเทศบาลนครตรัง ซ่ึงส านักปลัดเทศบาลได้มีค าสั่ง
แต่งตั งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวรประจ าอยู่ทุกเดือน จึง
ขอให้ผู้บริหารของทุกส านักและทุกกอง เน้นย  ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวร ให้
มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากทราบมาว่ามีการจ้างการอยู่เวรบ้าง หรือว่าผู้ตรวจ
เวรก็ไม่ได้มาตรวจอย่างจริงจังนั น หากเกิดกรณีความเสียหายต่อสถานที่ราชการ จะมี
ผลกระทบทั งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร ซึ่งจะมีความผิดทางวินัย และขอให้ก าชับไปทุก
หน่วยงานที่มีส านักงานอยู่รอบนอกอาคารส านักงานด้วยครับ 

ประธาน -ผมมีข้อสงสัย พนักงานจ้าง ต าแหน่งยาม สามารถลาพักได้หรือไม่ และถ้าลาพักใครจะมา
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

นายนรเศรษฐ์ฯ  -ส าหรับการลาพักของพนักงานจ้าง ต าแหน่งยาม จะมอบหมายให้รับผิดชอบสถานที่ละ 2 คน  
หน.สป.  ซึ่งสามารถสลับกันลาพักได้โดยการบริหารจัดการกันเองครับ 
นายสมชายฯ   -ขอเสนอแนะ เรื่อง การจ้างเหมาบริษัทยาม ในอนาคตอยากเสนอให้มีการจัดเหมาจาก 
ผอ.สน.การศึกษา บริษัทด้านนี โดยเฉพาะ ให้ เป็นการจัดจ้างในภาพรวมโดยจัดจ้างในนามของส านัก

ปลัดเทศบาล แต่ละหน่วยงานจะได้ไม่ต้องแยกกันด าเนินการ เช่น ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
การจ้างเหมาบริษัทโดยส านักปลัด ซึ่งการท างานของบริษัทจะเป็นระบบ มีหน้าควบคุมและ
ติดตามการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ น 

มติ   ที่ประชุมทราบ และถือปฏิบัติ 

นายนรเศรษฐ์ฯ  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่ 5 บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวก 
หน.สป. นิรภัย 100% ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดตรัง โดยการแปลงนโยบายรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการสร้างวินัยด้านการจราจร และ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเทศบาลนครตรังก็ได้ร่วมลงนามท าบันทึกข้อตกลงกับทางอ าเภอ
เมือง และต ารวจ รวมไปถึง อปท.อ่ืนๆ ในการร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัยโดยใน MOU 
ได้มีข้อตกลงให้ทางเทศบาลนครตรังด าเนินการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
ประชาชนในเขตพื นที่รับทราบและปฏิบัติ 100% และเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับทางผู้
ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกกันน็อค หากไม่สวมจะมีมาตรการลงโทษเพ่ือปรับตาม
กฎหมาย ซึ่งในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กร รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว และ
หากถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมฐานความผิดขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยนั น
หรือว่าโดยสารรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีการแจ้ง
ประสานจากทางสถานีต ารวจหรือทางอ าเภอแล้ว หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรจะมีการ
ด าเนินการมาตรการทางปกครอง ดังนี  
-ครั งที่ 1 ลงบันทึกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
-ครั งที่ 2 ปรับลดคะแนนการประเมินความดีความชอบในแต่ละรอบการประเมิน 
-ครั งที่ 3 ด าเนินการลงโทษทางวินัยหรือตามข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 
ดังนั นขอให้ผู้บริหารทุกส านัก และทุกกองได้น าบันทึกข้อความนี  แจ้งไปยังพนักงานในสังกัด
ทราบ รวมไปถึงแจ้งไปยังบุคคลในครอบครัวให้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือในการ การขี่
รถมอเตอร์ไซค์ 
 

ประธาน... 
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ประธาน -เรื่องนี  เมื่อหนังสือการลงนามเสร็จสมบูรณ์แล้ว และทางอ าเภอเมืองได้จัดส่งมา มอบหมาย
ให้ส านักปลัดเทศบาลแจ้งเวียนไปยังทุกส านัก และทุกกอง 

นายนรเศรษฐ์ฯ   -รับทราบครับ 
หน.สป.   
นายนรเศรษฐ์ฯ -ขอแจ้งประชาสัมพันธิ์โครงการประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจ าปี 2562 ณ บริเวณ

ถนนวิเศษกุล ตั งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ก าหนดการมีดังนี  
 วันที่ 28 ก.ย.62 วันเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดตรัง ประจ าปี 2562 
 วันที่ 2 ต.ค.62  เวลา 17.00 น.-พิธีเปิดนิทรรศการประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) 
    -ร่วมชมการออกโปรดสาธุชนจากศาลเจ้าพ่อหมื่นราม 
    และชมการสาธิตอาหารเจพื นถิ่นจังหวัดตรัง 
 วันที่ 3 ต.ค.62 เวลา 08.30 น.-ร่วมชมการออกโปรดสาธุชนของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้งเบ้ง 
 วันที่ 4 ต.ค.62 เวลา 09.30 น.-ร่วมชมการออกโปรดสาธุชนของศาลเจ้ากิวอ๋องเอ่ีย 
 วันที่ 5 ต.ค.62 เวลา 14.00 น.-ร่วมชมการออกโปรดสาธุชนของศาลเจ้าพ่อเสือ 
 วันที่ 6 ต.ค.62 เวลา 14.30 น.-ร่วมชมการออกโปรดสาธุชนของศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว 
  เวลา 19.30 น.-พิธีจุดปะทัด เริ่มพิธีกรรมลุยไฟ ลุยกระเบื อง เล่นโทงเทง  
               จากศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง 
 วันที่ 7 ต.ค.62 เวลา 14.30 น.-เสร็จสิ นประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดตรัง  
   ประจ าปี 2562 1.29.55 
มติ ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 1 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื อ 
รองนายกฯ  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.31.47 
นายสมพงษ์ฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผอ.สน.การช่าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องนี  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส านักการช่างส านักเดียว จะเกี่ยวข้อง

กับส านักและกองอ่ืนที่มีสิทธิ์ เบิกค่าตอบแทนตามระเบียบพัสดุฯ คือกรรมการทุกชุดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง ตั งแต่กรรมการ TOR, กรรมการพิจารณาประกวดราคา, 
กรรมการตรวจรับ กรรมการคุมงาน มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนได้ทั งหมดตามอัตราที่ก าหนด 
ตามแนวทางของหนั งสือประทับตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่ วนที่ สุด               
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 แจ้งอัตราการเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตรา ประธานกรรมการไม่เกิน 1,500 บาท
ต่อครั งที่มาประชุม และกรรมการ ไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั งที่มาประชุม ส่วนผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตราไม่เกิน 350 บาทต่อวันต่องาน 
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติ) ในอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่องาน ซ่ึงหากเบิกให้
ตามระเบียบข้างต้น จะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง โดยส านักการช่าง ได้เสนอขอ
อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จ านวน 22 ราย จากจ านวน 53 โครงการ ซึ่งเป็นเพียงโครงการของส านักการช่าง
และส านักการศึกษา รวมเป็นเงินทั งสิ น 206,700 บาท (สองแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

 
หากเบิกค่าตอบแทน... 
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 หากเบิกค่าตอบแทนฯ ในอัตราที่สูงสุดงบประมาณที่ต้องใช้เป็นเงินค่อนข้างสูง จึงขอหารือ
ที่ประชุมในการก าหนดอัตราการเบิกจ่ายให้กับค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับ
ผิดชองในการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประธาน   -เบื องต้นขอสอบถาม หากไม่ได้ตั งงบประมาณจะเบิกจ่ายได้หรือไม ่1.35.26 
นายสาโรชฯ   -งบประมาณข้างต้น เป็นค่าตอบแทนใช้สอย ประเภทค่าตอบแทนซึ่งเป็นอ านาจนายกฯ  
รองนายกฯ ที่จะสามารถอนุมัติโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ครับ สอบถามข้อมูลงบประมาณปี 2563 

ส านกัการช่างได้ตั งงบประมาณไว้หรือไม ่
นายสมพงษ์ฯ   -โดยปกติ กองคลังจะเป็นหน่วยงานตั งงบประมาณครับ 
ผอ.สน.การช่าง 
นายสาโรชฯ   -จากข้อเท็จจริงข้างต้น จะต้องศึกษาระเบียบเป็นปัจจุบัน ในการเบิกจ่ายค่าตอบในกรณผีู้มี 
รองนายกฯ หน้าที่ประจ าจะสามารถเบิกได้หรือไม่ จะต้องตีความให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดกรณีการเรียก

คืนภายหลัง 
- แต่กรณีนี  เป็นโครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่จะมาเบิกจ่าย ใน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการเบิกจ่ายควรจะเป็นการเบิกจ่ายในปีงบประมาณเดียวกัน
จะได้มีการเตรียมการให้ถูกต้อง และกรณีนี ผมไม่แน่ใจว่าการตั งคณะท างานมีความคืบหน้า
ในการด าเนินงานไปถึงขั นตอนใดแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว โดยส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีการเบิกให้ เนื่องจากจะเป็นประเด็นปัญหา เพราะว่าไม่ได้เบิกให้ทุกคน ในส่วน
กรรมการตรวจรับ ก็จะเบิกได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นช่าง ระเบียบจะตีความว่าต าแหน่งเกี่ยวกับ
ช่างเบิกไม่ได้ แต่ล่าสุดมีหนังสือสั่งการมาใหม่ก็ต้องน ามาศึกษาประกอบครับ1.38.00 

นายสมพงษ์ฯ   -ขอเรียนว่าส าหรับต าแหน่ง เกี่ยวกับช่างโยธาวิศวกร พรบ. ฉบับใหม่ สามารถเบิกได้แล้วครับ 
ผอ.สน.การช่าง และหลาย อปท. และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรม

ทางหลวงชนบท ด าเนินการเบิกแล้ว แต่อัตราในการเบิกจ่ายนั น เทศบาลสามารถก าหนด
อัตราว่าควรจะเบิกเท่าไร แต่เห็นควรให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ครับ1.38.55 

นายวัลลภฯ -ขออนุญาตพูดถึงปี 2563 ในกรณีที่มีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการไปแล้ว ขอให้ก าหนด
อัตราการเบิก เนื่องจากในระเบียบฯ ได้ระบุอัตราสูงสุด แต่เราสามารถก าหนดอัตราได้ 
เช่นเดียวกับเงิน พตส. ว่าจะจ่ายในอัตราเท่าไร แต่จะเบิกได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
ซึ่งจะน ามาใช้เป็นอัตราในการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในกรณีการขออนุมัติ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ.2562 ท าไมไม่ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายตั งแต่
ต้นงบประมาณ ดังนั น ผมขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ง และในกรณี
นี การเบิกไม่ทันจะท าอย่างไร ก็ขอให้พิจารณาหาแนวทางด าเนินการครับ 1.40.00 

ประธาน -ตาม พรบ.ฉบับใหม่ ที่ให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้คณะกรรมการนั น เพ่ือให้มีการ
ตอบแทนตามระเบียบฯ และเป็นการแก้ไขปัญหากรณีพฤติกรรมส่อทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่ 
และผู้รับเหมา ประเด็นนี มอบหมายปลัดเทศบาลนัดหมายประชุมอีกครั ง และติดตามการ
แก้ไขปญัหาประเด็นนี ด้วยครับ 1.41.00 

มติ ที่ประชุมทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

นายสาโรชฯ... 
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นายสาโรชฯ เรื่องท่ี 2 เรื่อง การด าเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วน 
รองนายกฯ ภูมิภาค 
นายสมพงษ์ฯ   เรื่อง การด าเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผอ.สน.การช่าง ตามหนังสือสั่งการ จังหวัดตรัง ที่ ตง 0023.3/ว 3995 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

เรื่องดังกล่าว เป็นการแจ้งหลักเกณฑ์ โดยหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการคัดเลือก
งานเข้าด าเนินการตามแผนระยะยาวการกอสร้างเคเบิลใต้ดิน ดังนี   
ข้อ 1 อปท. ต้องมีหนังสือยืนยันว่าเราจะเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านโยธาอย่างเดียว ส่วนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะรับผิดชอบการร้อยสายไฟอย่างเดียว ดังนั นภาระงานของเทศบาลจะ
เยอะกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทียบแล้วอยู่ในอัตรา 70 ต่อ 30 เป็นอย่างน้อย และ
จะต้องก าหนดแผนงานโครงการให้ชัดเจนว่าอยู่ในแผนปีงบประมาณปีใด 
ข้อ 2 เทศบาล จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การน าระบบสื่อสารลงดิน
ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ข้อ 3 ข้อนี ต้องพิจารณาอย่างหนักเลย คือต้องยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
ผู้ด าเนินการออกแบบ ประมาณการและก่อสร้างงานทั งด้านไฟฟ้าและโยธาทั งหมด ซึ่งเป็น
งบประมาณของเทศบาล แต่การไฟฟ้าฯ เอาไปด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
ข้อ 4 อปท. จะต้องมีการท าประชาพิจารณ์ เทศบาลจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งงานเหล่านี 
เป็นงานของการไฟฟ้าฯ ทั งหมด แต่มอบหมายให้ อปท. ด าเนินการ 
ข้อ 5 อปท. จะต้องด าเนินงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการจัดท าบันทึกความ
เข้ า ใจ  (Memorandum of Understanding : M O U) ห รื อ สั ญ ญ าท างป ก ค รอ ง 
(Memorandum of Agreement : MOA) ร่วมกัน  
-ขอเรียนว่า เทศบาลนครตรัง มีแผนการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ ในแผนอยู่
แล้ว คือ ถนนรื่นรมย์ จึงขอน าเรียนปรึกษาว่าท่านนายกฯ จะมีนโยบายปรับปรุงถนนเส้น
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม ่ส านักการช่างจะได้เตรียมการเข้าแผนฯ ครับ 

ประธาน -ขอขอบคุณส าหรับการด าเนินการเรื่องนี ครับ และขอมอบหมายให้ ผอ.สน.การช่าง ศึกษา
ข้อมูล และขอให้ประชุมหารืออีกครั ง และหารือแนวทางด าเนินการต่อไป เบื องต้นผมเคย
สอบถามข้อมูลจากการไฟฟ้าฯ และหน่วยงานเกี่ยวกับสายโทรศัพท์ ปรากฎว่าถ้าเป็นระบบ
สายโทรศัพท์นั น ให้เทศบาลท าหนังสือแจ้งความประสงค์จะด าเนินการปรับปรุงถนนสายใด
หน่วยงานจะน าเข้าแผนฯ และจัดสรรงบประมาณที่มีและด าเนินการให้ แต่ส่วนของการ
ไฟฟ้าฯ นั น เมื่อไปประสานแล้วปรากฎว่า การไฟฟ้าฯ มีงบประมาณจ ากัด เทศบาลจะต้อง
เดินเรื่องของบประมาณเอง  
-จากหนังสือข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ที่แจ้งคือ การไฟฟ้าฯ จะให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณ
ไปให้การไฟฟ้าฯ ด าเนินการใช่หรือไม่ ดังนั น ขอมอบหมายให้ ผอ.ส านักการช่าง ส ารวจ
ข้อมูล และเห็นควรให้ด าเนินการต่อในพื นที่ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอฝากให้ส านักการช่าง 
ส ารวจและเลือกพื นที่ และน าเข้าแผนฯ ในปีงบประมาณนี  เช่น ถนนช่วงด้านข้างเทศบาล
จนถึงสามแยกพรศิริกุล และถนนพัทลุงช่วงที่เหลือบริเวณหน้าส านักงาน กศน. จนถึง
บริเวณอนุสาวรีย์ และถนนที่ส านักการช่างเคยออกแบบบ้างแล้ว 2 สายคือ ถ.ห้วยยอด 
และถ.รัษฎา แล้วเป็นว่าเอาช่วงแรกก่อนแล้วกันคือพัทลุงในส่วนที่เหลือจะถึงอนุสาวรีย์
จากตแล้วก็ข้างเทศบาลที่จะถึงสามแยกพรศิริกุลเห็นด้วยอ่ะ 

ประธาน   เห็นควรด าเนินการครับต่อไปเป็น 
มติ   ทีประชุมทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

นายสาโรชฯ... 
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นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 3 เรื่อง ขออนุญาตให้ใช้พื นที่บริเวณโดยรอบลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) 
รองนายกฯ  
นายสมชายฯ   -เรื่อง ขออนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบลานวัฒนธรรม ขณะนี  เทศบาลนครตรังได้รับ 
ผอ.สน.การศึกษา หนังสือจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 – 4 ฉบับ ทั งจากเอกชน อบจ.ตรัง และจาก

จังหวัดตรัง ขอใช้จัดงานลากเรือพระ กับจัดงานวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งช่วงเวลาการจัดทั ง 2 
งานจะต่อเนื่องกัน  
-แต่ประเด็นที่จะขอหารือคือ เรื่อง ขอใช้ในลานวัฒนธรรม และพื นที่โดยรอบลานวัฒนธรรม 
ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0017.3/8539 ลงวันที่ 10 กันยายน 
2562 เรื่อง ขออนุญาตให้ใช้พื นที่บริเวณโดยรอบลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง)  
ก าหนดจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญฯ ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2562 
จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้พื นที่บริเวณลานวัฒนธรรม และจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
ประเพณีดังกล่าว ตั งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562 ณ สนาม
ทุ่งแจ้ง เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความประสงค์ขอใช้พื นที่
บริเวณโดยรอบลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครตรัง 
และถนนทางเข้าออกของพื นที่ดังกล่าว ผลเป็นประการใดรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน 
ส านักการศึกษาจึงเห็นควรน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดพิจารณา และ
หารือแนวทางการด าเนินการ 

ประธาน -โดยปกติ เทศบาลมีคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื นที่ใช่หรือไม่ครับ เชิญนายกวินฯ ชี แจง
ครับ 

นายกวินฯ   -มีครับ แต่เป็นคณะกรรมการชุดเก่า ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครับ 
 
ประธาน -หลังจากนี ให้น าเสนอปรับปรุงค าสั่งแต่งตั งชุดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน แต่โดยปกติเทศบาล

อนุญาตให้ใช้พื นที่ทุกปีใช่หรือไม ่และการอนุญาตให้ใช้พื นที่เทศบาลมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง 
นายกวินฯ   -ปีที่แล้ว จังหวัดไม่ได้มีหนังสือส่งมาครับ แต่เป็นการขออนุญาตในที่ประชุมคณะท างานของ 
นักสันทนาการฯ จังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดแต่งตั งเทศบาลฯ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คาดการ

ว่าปีนี เพ่ือให้ถูกต้อง จึงได้มีการส่งหนังสือฉบับดังกล่าวมาเพ่ือเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
ขออนุญาตใช้พื นที่ครับ  

ประธาน   -ส านักการศึกษามีความเห็นอย่างไร 
นายสมชายฯ -เรื่องนี เห็นควรประชุมหารืออีกครั งครับ 
ผอ.สน.การศึกษา  
ประธาน -สรุปขอนัดหมายประชุมอีกครั ง โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คือ ปลัดเทศบาล ผอ.

ส านักการศึกษา หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้างานพัสดุฯ และนายกวินฯ  
-ในส่วนของหนังสือจากหน่วยงานเอกชนได้ตอบไม่อนุญาตไปแล้วใช่หรือไม่ครับ 

นายสมชายฯ   -ใช่ครับ 
ผอ.สน.การศึกษา 
ประธาน -ดังนั น เหลือเฉพาะกรณี จากจังหวัดตรัง และ อบจ.ตรัง ในส่วนของทั งสองหน่วยงานนี  

แนวทางคือ อนุญาตให้ใช้ครับ  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

นายสาโรชฯ... 
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นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 4 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประเมิน 
รองนายกฯ ผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิ เศษ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือเรื่องเงินโบนัส 
นายนรเศรษฐ์ฯ   เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการ 
หน.สป. ปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหลักเกณฑ์ก าหนดให้เทศบาลเสนอกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  จ านวน 1 โครงการ ตามมิติด้าน
ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมี
ความส าคัญ จ านวน 1 โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการตัวชี วัดที่  4 ต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลนครตรังได้เสนอ
โครงการ ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จึงน าเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมเด่น เพ่ือขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1.54.14 

ประธาน -ขอเชิญที่ประชุมเสนอโครงการหรือกิจกรรมเด่นครับ ซึ่งผมได้แจ้งไปแล้ว 2 เรื่อง คือ       
1.เรื่องการศึกษา 
2.เรื่องเมืองท่องเที่ยว Tourlist City อาเซียน  

นายนรเศรษฐ์ฯ   -โครงการเด่นของเทศบาลนครตรัง ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จะเป็นด้านการจัดการ 
หน.สป. ขยะ ซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดเน้นย  าให้ด าเนินการ และถ้าเป็นโครงการเด่นของเทศบาล        

มี 2  โครงการที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวถึง คือด้านการศึกษา และด้านการท่องเที่ยวครับ 
-ชุมชนอาจจะประสานงานกับส านักการช่าง เช่น ชุมชมหลังสนามกีฬามีพื นที่ว่าง อาจจะ
บริหารจัดการพื นที่ให้มีการฝังกลบขยะเปียกได้ เป็นต้น  
 

ประธาน... 

ปีงบประมาณ โครงการ/กจิกรรม ท่ีสอดคล้องกบันโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

โครงการ/กจิกรรมดีเด่น
หรือมีความส าคัญ 

พ.ศ.2560 โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปี 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการรวมพลังสร้างนคร
ตรังสีขาว  
(กองวิชาการฯ) 

พ.ศ.2561 โครงการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมการจัดการขยะ
เทศบาลนครตรัง ปี 2561 (กองสาธารณสุขฯ) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการเดินตามรอยพ่อ
สานต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
2561  
(กองสาธารณสุขฯ) 

พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนการสอน
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ส านักการศึกษา) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก  
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ประธาน -เรื่องการจัดการขยะ เทศบาลเรายังไม่เด่นเท่าที่ควร ดังนั นขอฝากคุณสมชายฯ กอง
สวัสดิการสังคม, คุณนันทะฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และรองปลัดเทศบาลที่ก ากับ
ดูแล ขอให้ช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึง
โรงเรียนของเทศบาล ซึ่งโรงเรียนน่าจะท าเป็นตัวอย่างได้ง่ายกว่าหน่วยงานอื่น  
-กองสวัสดิการสังคมด าเนินการรณรงค์กับชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มีการคัดแยกขยะ
ให้เห็นเป็นรูปธรรม  
-การจัดเก็บขยะให้ประสานงานกับผู้ปฏิบัติ ในการจัดเก็บขยะเปียกขยะรีไซเคิล หรือจะเป็น
การรับซื อ หรือจะด าเนินการอย่างไร และส่วนขยะมีพิษจัดเก็บอย่างไร ขอให้ก าหนด
แผนงานการจัดเก็บ และร่วมกันปรึกษาหารือกันระหว่างกองสวัสดิการสังคม และกอง
สาธารณสุขฯ ปลัดเทศบาล และส านักปลัดช่วยกันคิด เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับเทศบาล 
และเพ่ือให้ประชาชนไดส้ร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 1.58.00 

นายสาโรชฯ   ขออนุญาตครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการการบริหารจัดการขยะ ที่ท่านนายกฯ กล่าวถึงครับ 
รองนายกฯ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหลายส่วนราชการ ไม่ว่าจะ

เป็นกองสาธารณสุขฯ ส านักการช่าง โรงเรียนสังกัดและกองสวัสดิการสังคม ที่ประสานกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งทุกภาคส่วนของเทศบาลนครตรังช่วยกันขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ประธาน -เรื่องการจัดการขยะ นั น ขอให้ทุกท่านช่วยกันระดมความคิดให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ขอให้ท่าน
ปลัดเทศบาล ระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางด าเนินการภายในเทศบาลให้เกิดรูปธรรมที่
ชัดเจน เช่น ลดการใช้พลาสติก โฟม หรือจัดท าข้อตกลง ภายในหน่วยงานของเทศบาลนคร
ตรัง และโรงเรียนในสังกัด เป็นต้น  
-ขอเพ่ิมเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเทศบาลฯ มีรถสายตรวจที่
เพ่ิมมา 2 คัน ดังนั นให้เขียนสติ๊กเกอร์ติดรถ “สายตรวจนครตรัง” ร่วมกับ “สภ.เมืองตรัง” 
เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับเทศบาลฯ และให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางความร่วมมือสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชน ที่ได้ลงนามร่วมกับสถานีต ารวจภูธรเมืองตรัง เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง 2.00.00 
-เรื่องการบริหารจัดการขยะ ควรเริ่มต้นที่การเลิกใช้พลาสติกภายในส านักงาน เช่น เปลี่ยน
ภาชนะมาใช้ใบตอง หรือกล่องกระดาษ เป็นต้น และจากที่รองกรรณิการ์ฯ และรองน  าทิพย์
ฯ เดินทางไปราชการเพ่ือรับโล่รางวัลการด าเนินงานคาร์บอนฟุตพรินท์ในองค์กร ประจ าปี 
2562 ก็สามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้ 

นางธันยาพรฯ   -ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
ผอ.รร.ท.5 ปลอดขยะ ผลการเข้าร่วมในระดับจังหวัด ผ่านในระดับยอดเยี่ยม แต่ ไม่ผ่ านใน

ระดับประเทศ และได้ปรึกษาโครงการดังกล่าวกับผอ.กองสาธารณสุขฯ เพ่ือต่อยอดในปี
ถัดไป 
-ขอเสนอแนะอีกเรื่องคือ การจัดการขยะสู่ชุมชน ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)       
ได้จัดท าโรงเรียนธนาคารขยะ โดยรณรงค์ให้นักเรียนน าขยะจากบ้าน มาขายทีโ่รงเรียน เพ่ือ
เป็นการลดขยะในชุมชนลงได ้แตก่ารรณรงค์ที่จะเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงยังไม่เกิด ปีนี  รร. 
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- เรื่องขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ ซึ่งได้ประสานกองสาธารณสุขฯ ไปแล้ว และได้รับการ
ประสานให้โรงเรียนจัดท าตาราง เพ่ือให้กองสาธารณสุขฯ มาจัดเก็บขยะมีพิษที่โรงเรียน 
เพ่ือน าส่งไปยังเทศบาลต าบลกันตัง จึงขอเสนอให้เทศบาลนครตรังหาสถานที่เพ่ือจัดเก็บ
และรวบรวมขยะมีพิษ เนื่องจากเทศบาลนครตรังมีขยะมีพิษจากครัวเรือนค่อนข้างมาก เช่น 
ถ่ายไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น และให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน ให้น ามาขยะมีพิษมา
รวบรวมไว้ ณ จุดใด เพ่ือให้ตรงกับแผนตารางเวลาการจัดเก็บของกองสาธารณสุขฯ        
จะด าเนินการต่อเนื่อง เพ่ือเข้าร่วมโครงการต่อไป และมีเป้าหมายให้ได้รับโล่รางวัล ดังนั น 
จึงขอความร่วมมือจากทางกองสาธารณสุขฯ เป็นก าลังส าคัญให้กับทางโรงเรียนด้วยนะคะ 
และโรงเรียนได้ประกาศมาตรการหน่วยงานปลอดขยะ เช่น ให้นักเรียนใช้แก้วน  าส่วนตัว 
ไม่ให้มีการขายน  าขวดในโรงเรียน และการลดการใช้โฟมโดยให้ใช้กล่องกระดาษแทน เป็น
ต้น ขอน าเรียนเพ่ือทราบค่ะ 

ประธาน -จากข้อมูลการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ถือว่าเป็นหน่วยงาน
น าร่อง ดังนั นขอให้ปลัดเทศบาล รองปลัดปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ติดตาม
การด าเนินโครงการ 

นายนรเศรษฐ์ฯ   -โครงการที่จะน าเสนอเพ่ือขอรับการประเมินฯ จะต้องเสนอ 2 โครงการ ซึ่งโครงการที ่
หน.สป. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด สรุปคือโครงการบริหารจัดการขยะ ยังคงขาดโครงการเด่น

ของเทศบาล ซึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม 
ขอความเห็นจากกองสวัสดิการครับ 

นายสมชายฯ   -โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นโครงการที่เพ่ิงจะก่อตั ง การด าเนินการยังไม่ค่อย 
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ชัดเจนเท่าที่ควร ยังต้องพัฒนาในเรื่องหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี 

ผลการด าเนินโครงการยังไม่เด่นเท่าที่ควรครับ 
ประธาน -ให้น าแนวทางการด าเนินโครงการของกองสาธารณสุขฯ มาบูรณาการหลักสูตรร่วมกับ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
นายสมชายฯ   -ครับ ขณะนี กองสาธารณสุขฯ ก็น าหลักสูตรย่อยมาช่วยเสริมอยู่ครับ 
ประธาน -มอบหมายนายวีร์รัศมิ์  เจือกโว้น รองนายกฯ ช่วยคิดและบูรณาการโครงการและกิจกรรม 

รวมถึงการน างบประมาณมาใช้ ว่าสามารถน างบประมาณจาก สปสช.มาใช้ด้วยได้หรือไม่ 
นายนรเศรษฐ์ฯ -การเสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการประเมินนั น จังหวัดก าหนดให้จัดส่ง ภายในวันที่        
หน.สป. 30 กันยายน 2562 
ประธาน -มอบหมายส านักปลัดเทศบาล คัดเลือกโครงการในการเสนอขอรับการประเมินฯ เพ่ือจะได้

จัดส่งให้ทางจังหวัดตามเวลาที่ก าหนด 
มติ ที่ประชุมทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสาโรชฯ  เรื่องท่ี 1 การใช้พื นที่สนามกีฬาของชุมชนท้ายพรุ  
รองนายกฯ 
นายสมชายฯ   -ส านักการศึกษามีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะน าเรียนปรึกษา 2 - 3 เรื่อง 2.12.12 
ผอ.สน.การศึกษา -เรื่อง การใช้พื นที่สนามกีฬาฯ ที่ชุมชนท้ายพรุขอใช้อยู่ ซึ่งเป็นเรื่องนานแล้วนะครับ คือ

ชุมชนท้ายพรุ ขอใช้ห้องใต้อัฒจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคาของสนามกีฬากลาง เพ่ือก่อตั งเป็นที่ท า
การชุมชน ซึ่งหนังสือการขอใช้สถานที่ จะเกี่ยวข้องกับกองสวัสดิการสังคมด้วยนะครับ 
ชุมชนท้ายพรุก็ได้ใช้สถานที่ จนกระทั่งชุมชนฯ ได้งบประมาณ 200,000 บาท จากงบ
บริหารของชุมชน และได้จัดซื ออุปกรณ์ฟิตเนสมาตั งอีกห้องหนึ่งและให้ประชาชนมาใช้ฟิต
เนสโดยเก็บการบริหาร เมื่อ สตง. ตรวจสอบและได้พบข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเกิดข้อค าถาม 
เหตุใดจึงให้มีการใช้พื นที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์โดยมีการเก็บค่าใช้
อุปกรณ์ฟิตเนสดังกล่าวส 

ประธาน -เรื่องนี เป็นเรื่องรัฐสวัสดิการ ผมจะหาวิธีแก้ไขปัญหานี เอง เบื องต้นขอสอบถามว่าพื นที่ของ
เทศบาลที่สามารถให้ชุมชนขอใช้มีพื นท่ีส่วนใดบ้าง 

นายกวินฯ -พื นที่ว่างที่จะให้ชุมชนขอใช้ ไม่ใช่ประเด็นของกรณีนี ครับ ประเด็นของกรณีนี คือ เมื่อชุมชน 
นักสันทนาการฯ น าเงินมาช าระที่กองคลัง ปรากฎกว่ากองคลังไม่สามารถรับเงินได้เนื่องจากว่า ยังไม่มี

ระเบียบรองรับว่าช าระค่าอะไร ครับ 
ประธาน   -ขอให้มีการประชุมหารืออีกครั ง 
นายสมชายฯ -อีกเรื่องที่เก่ียวข้องของส านักการศึกษา คืออุปกรณ์ฟิตเนสที่สนามกีฬา ตอนนี ไดส้ ารวจแล้ว 
ผอ.สน.การศึกษา ครับ และได้สอบถามกองคลังว่า ผู้รับจ้างที่จ้างเหมาขณะนี ได้หยุดด าเนินการ และผู้เช่ายัง

ค้างค่าเช่าประมาณ 9 แสนกว่าบาท โดยได้ปิดตายไปประมาณ 4-6 เดือน แล้วครับ 
ประธาน -ต้องเร่งรัดนะครับ มอบหมายให้นิติกร กองวิชาการฯ ด าเนินการฟ้อง อย่าปล่อยทิ งไว้จน

เกิดปัญหา ขอสอบถามกองวิชาการฯ หรือกองคลัง ได้ด าเนินการอย่างไรแล้วบ้าง หรือท่าน
ปลัดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายสมพงษ์ฯ   -ขออนุญาตแจ้งครับ ขณะนี กองวิชาการก าลังด าเนินการฟ้องอยู่นะครับ 
ผอ.สน.การช่าง 
ประธาน -ครับรับทราบ ดังนั นส านักการศึกษาเมื่อส ารวจอุปกรณ์แล้ว มีอุปกรณ์ใดที่ขาดให้น าเสนอ

ขออนุมัติเข้าแผนเพ่ิมเติมด้วยนะครับ 
นายสมชายฯ   -จากข้อมูลที่ส ารวจ อุปกรณ์ลู่วิ่ง 7 เครื่องเสียทั งหมด, เครื่องเดินอากาศ 3 เครื่องเสียทั งหมด, 
ผอ.สน.การศึกษา  เครื่องปั่นจักรยาน 7 เครื่องเสีย 4 ตัว ครับ 
ประธาน -อุปกรณ์ที่เสียซ่อมได้หรือไม่ครับ ดังนั น ให้แยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ หากสามารถ

ซ่อมได้ให้ซ่อม ส่วนที่จะซื อให้เสนอเข้าแผนเพ่ือจัดซื อต่อไป 
นายสมชายฯ -สุดท้าย คือเรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ครั งที่ 2 ของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานครู เนื่องจากว่ามีการเกษียณ และระเบียบให้มีการท าเรื่องขอบ าเหน็จบ านาญโดย
ใช้ฐานเงินเดือนการเลื่อนขั นครั งที่ 1 ซึ่งทราบมาว่ากองสาธารณสุขฯ ส านักปลัดเทศบาล  
ได้ด าเนินการไปแล้ว ในส่วนของส านักการศึกษายังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากว่ามีส่วนของ
พนักงานครูเทศบาล ซึ่งการเลื่อนขั นในครั งนี เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ ท าให้ระเบียบการปฏิบัติ
ออกมาช้า และเราเพ่ิงเลื่อนขั นเงินเดือนครูครั งท่ี 1 เมื่อปลายเดือนท่ีแล้ว  

Gxit 
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และครั งที่ 2 ตอนนี อยู่ระหว่างการส่งแบบประเมิน คาดว่าจะเสร็จสิ นประมาณเดือนตุลาคม 
ดังนั นขอฝากเรื่องการพิจารณาการเลื่อนขั นเงิน เดือนให้แล้วเสร็จตามเวลา เพ่ือจะได้
ด าเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องของพนักงานที่มีการเกษียณ 2.20.2 

ประธาน -เรื่องนี  มอบหมายให้ปลัดเทศบาลติดตามการประเมินของพนักงานเทศบาล และสุดท้ายขอ
ฝากทุกท่านสร้างความสามัคคีในการท างาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างรู้ระเบียบรู้วินัยรู้หน้าที่มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีท่านใดจะชี แจงเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 

นางสุมาลีฯ   -ขออนุญาตแจ้งเรื่องซึ่งได้รับฝากจากพนักงานในส านักงาน เรื่อง ขอความร่วมมือการสูบบุหรี่ 
ผอ.กองวิชาการฯ เพราะมีผลต่อสุขภาพต่อผู้ อ่ืน หรือขอให้ไปสูบนอกอาคารของส านักงาน กองที่ได้รับ

ผลกระทบมากที่สุดคือกองวิชาการฯ  
นายสมหมายฯ   -ปัจจุบันมีมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ อย่างเด็ดขาดครับ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
ประธาน   -ขอความร่วมมือทุกท่านงดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
ประธาน -ขอมอบหมาย ผอ.สมพงษ์ฯ อีกหนึ่งเรื่อง คือติดตามความคืบหน้า กรณีส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดตรังได้ด าเนินการขนย้ายของออกจากอาคารสโมสรเก่าหรือยัง เพราะใน
อนาคตผมจะหารือกับสหกรณ์จังหวัด เรื่องจัดตั งสหกรณ์ชุมชนของเทศบาลนครตรัง โดย
มอบหมายนายวีร์รัศมิ์ฯ รองนายกเทศมนตรี เป็นแกนน า และช่วยระดมทุน หากไม่มีท่าน
แจ้งเรื่องอ่ืนๆเพิ่มเติมแล้ว ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 12.50 น. 

ลงชื่อ................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวพรรณทิพา  แก้วพ่วง) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายนรเศรษฐ์  ชาลปติ) 
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 

ครั้งที่ 6/2562 
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครตรัง 
------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
เรื่องที่ 1 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการค้างจ่ายปี 2560 – 2561 และ งบลงทุน 
2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 
เรื่องที่ 2 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีผล
ต่อองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส านักปลัดเทศบาล) 
เรื่องท่ี 3 เรื่อง การประเมินผู้บริหาร (ส านักปลัดเทศบาล) 
เรื่องที่ 4 เรื่อง ก าชับและเน้นย  าการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและ
ผู้ตรวจเวรส านักงานเทศบาลนครตรัง (ส านักปลัดเทศบาล) 
เรื่องที่ 5 เรื่อง บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100% (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื อ
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ส านักการช่าง) 
เรื่องที่ 2 เรื่อง การด าเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (ส านักการช่าง) 
เรื่องที่ 3 เรื่อง ขออนุญาตให้ใช้พื นที่บริเวณโดยรอบลานวัฒนธรรม (สนามกีฬา     ทุ่งแจ้ง) 
(ส านักการศึกษา) 
เรื่องที่ 4 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส านักปลัดเทศบาล) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
เรื่องท่ี 1 การใช้พื นที่สนามกีฬาของชุมชนท้ายพรุ (ส านักการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 


